

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ปีที่ 45 ฉบับที่ 39 วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ม.ราชภัฏนครฯ รายงานผลตัวชี้วัด ก.พ.ร.ฯ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยส่วนมาตรฐานการศึกษาทำการรายงานผลตัวชี้วัด ก.พ.ร. มิติภายนอก ปีงบประมาณ 2556 : ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต และการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจ 2 ส่วน คือ (1) การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต โดยสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบัณฑิต และ (2) การสำรวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา โดยสัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – พฤศจิกายน 2556 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่าง และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สรุปประเด็นที่สำคัญได้ ดังนี้

1. **ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต** คะแนนที่ได้จากการสำรวจอยู่ที่ 4.3736 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละของคะแนน 87.47 โดยผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และความรู้ความสามารถพื้นฐาน ตามลำดับ

เมื่อนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่างต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ร้อยละ 87.47) เทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว ได้เท่ากับ 5.0000 คะแนน

(อ่านต่อหน้า 2)

**รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประจำปีการศึกษา 2556 จุดแข็ง/แนวทางเสริม
จุดแข็ง และ จุดที่ควรพัฒนา/
แนวทางการพัฒนา**

(ต่อจากฉบับที่ 38 ประจำวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557)

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

:-

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา

1. มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนพันธกิจด้านบริการวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินพันธกิจบริการวิชาการสืบสานโครงการพระราชดำริที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้มแข็ง แก้ปัญหาของชุมชนและสังคมได้ มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบหลักทำหน้าที่คอยประสานพันธกิจนี้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนการบริการร่วมกับคณะของการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดกิจกรรม

2. มหาวิทยาลัยควรมีการกำหนดนโยบายกำหนดโครงการบริการวิชาการทั้งของมหาวิทยาลัยและของคณะ โดยให้ทุกโครงการมีการประเมินความสำเร็จการบูรณาการตามพันธกิจ บริการวิชาการกับพันธกิจ การเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้มหาวิทยาลัยและคณะมีมุมมอง เป้าหมายและจัดโครงการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยระดมศาสตร์และความเชี่ยวชาญมาประกอบการกำหนดทิศทางการทำงาน บริการวิชาการ โดยการบูรณาการโครงการแต่ละคณะลงสู่ชุมชนให้เข้มแข็งและจัดการตนเอง

ม.ราชภัฏนครฯ รายงานผลตัวชี้วัด ก.พ.ร.ฯ (ต่อจากหน้า 1)

2. ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาระดับที่ได้จากการสำรวจอยู่ที่ 4.0259 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละของคะแนน 80.52 โดยนิสิตนักศึกษาตัวอย่างมีความพึงพอใจ ในประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน สูงกว่าประเด็นด้านการให้บริการ โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเด็นดังนี้

2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน นิสิตนักศึกษาตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นอาจารย์ผู้สอน สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน สถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน และสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตามลำดับ

2.2 ด้านการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา นิสิตนักศึกษาตัวอย่างมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านวิชาการ สูงกว่าการให้บริการทั่วไป

เมื่อนำผลการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตัวอย่างต่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ร้อยละ 80.52) เทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว ได้เท่ากับ 4.1040 คะแนน

ส่วนมาตรฐานการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้บริหาร บุคลากรทุกท่านที่เกี่ยวข้องไว้เป็นอย่างดีสูง ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันผลักดันให้คะแนนผลการประเมิน ก.พ.ร.ในปีงบประมาณ 2556 ในตัวชี้วัดดังกล่าวพัฒนาการขึ้นตามลำดับ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย “การผลิตบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เมื่อวานนี้(27 ส.ค.) ที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงเคียงคีรี ดร.นพรัตน์ ชัยเรืองรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 การผลิตบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นคนดี มีความสามารถ เป็นนักคิดนักปฏิบัติ และจิตสาธารณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม เป็นผู้นำทางด้านความคิด ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้นำทางด้านความคิด พัฒนาผลงานทางด้านวิชาการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพราะการศึกษาวิจัย เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.ชนาภรณ์ เมืองมุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมการสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและการให้บริการวิชาการอย่างมคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ

บัณฑิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ดร.รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล กล่าวว่า จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทักษะการเรียน ในรายวิชา การสัมมนางานวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม โดยมีอาจารย์ประจำคณะเป็นผู้ดูแล และคอยให้คำแนะนำโดยจัดการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกัน





ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย

เมื่อวานนี้เหยี่ยวข่าวชาวสื่อสารสัมพันธ์ออกตะลอนๆ ไปตามคณะและสำนักต่างๆ เลยนำเรื่องราวกิจกรรมที่น่าสนใจมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟัง พอหอมปากหอมคอ เริ่มกันที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ณ อาคารเคียงศิริชั้น 3 มีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษจนล้นห้อง ครั้งต่อไปสงสัยต้องใช้ห้องพรหมโยธี จึงจะพอรองรับกับจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังนะคะ

มาต่อกันที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ณ ห้อง KM ROOM ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผู้เข้าร่วมแต่ละท่าน ดูจริงจัง ตั้งใจมาก มุ่งหวังจะเป็นเลิศในการเขียนบทความทางวิชาการ

ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ธนวัฒน์ บุรีรัตน์ ผากระชับข่าวดีของหลักสูตร นิติศาสตร์ มาว่าวันนี้ (28 ส.ค.) สำนักพิมพ์ วิญญูชน จะมามอบหนังสือให้แก่หลักสูตรผ่านทางคณะมนุษยศาสตร์ฯ เวลา 08.30 น. วันนี้ ขอแสดงความยินดีด้วยคะ

ก่อนเที่ยงวานนี้แวะไปเจ๊าะแจ๊ะหาข้อมูลการจัดโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ที่จะจัดกันในวันที่ 2-3 กันยายนนี้ ว่าแต่วันนี้นัดประชุมตอน 11.00 โมง ทำไมห้องเจียบเซียบเซียว แต่ประเดี๋ยวจะช่วยประคองข่าวกิจกรรมระดับอาเซียนให้กระที่มคะ

มาต่อกันที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สังฆวิญญู ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผากเน้นย้ำกิจกรรมดีๆ ของหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แจกสมุดโน้ตให้นักศึกษาที่มาทำบัตรห้องสมุด หรือยืมหนังสือ ตั้งแต่วันนี้-สิ้นเดือนกันยายน อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆ นะคะ

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดี ๆ “ท้อแท้ได้ แต่อย่าท้อถอย อิจฉาได้ แต่อย่าริษยา พักได้แต่อย่าหยุด ทำให้ถึงที่สุด แล้วหยุดที่คำว่า ‘พอ’ ” สวัสดิ์คะ